



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 12/2546

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน วันที่ 21 เมษายน 2546

นายบัณฑิต นิจถาวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันนี้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มในระยะต่อไป เพื่อกำหนดแนวนโยบายการเงินที่เหมาะสม โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อมูลล่าสุดของภาวะเศรษฐกิจไทย และมีความเห็นว่าสถานการณ์สงครามที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศมากนัก โดยเศรษฐกิจไทยในช่วง 2 เดือนแรกของปีขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศจะมีความไม่แน่นอนสูง โดยเป็นการขยายตัวด้านการผลิตและการใช้จ่ายเพื่อบริโภค ในขณะที่การส่งออกก็ขยายตัวในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม การลงทุนในประเทศแสดงทิศทางที่จะลดตัว ในขณะที่การขาดดุลทางการคลังน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

2. เสถียรภาพด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงหลังจากการทยอยชำระหนี้เงินกู้กองทุนการเงินระหว่างประเทศก่อนกำหนด ในขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง โดยการเกินดุลได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามเพียงเล็กน้อย และฐานะหนี้ต่างประเทศปรับลดลง สำหรับค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. มีเสถียรภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินของประเทศอื่นในภูมิภาค

3. การขยายตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจ ยังไม่ได้สร้างแรงกดดันมากนักต่อภาวะเงินเฟ้อ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสที่ 1 ของปี 2546 อยู่ที่ร้อยละ 1.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2545 เป็นผลจากราคาสินค้าในหมวดพลังงานและอาหารที่เร่งตัวขึ้นเป็นสำคัญ สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานไม่ได้เร่งตัวตาม โดยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.3 เทียบกับร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากราคาสินค้าหมวดบริการที่ชะลอตัวลง สำหรับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในช่วง 8 ไตรมาสข้างหน้า ประเมินว่ายังคงอยู่ในช่วงเป้าหมาย

4. คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า แม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะได้ปรับลดลงแล้ว แต่ความไม่แน่นอนด้านต่างประเทศยังมีอยู่และยังคงเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป โดยเฉพาะแนวโน้มเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก และผลกระทบของโรกระบบทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลันต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคที่จะมีผลต่อการส่งออกและการท่องเที่ยว ภายใต้สถานการณ์ของความไม่แน่นอนนี้ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ต่ำ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่านโยบายการเงินควรอยู่ในแนวทางที่ผ่อนคลายตามเดิม เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ

คณะกรรมการฯ มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วัน ไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

21 เมษายน 2546